

รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๘
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ ๑๑ การจัดเตรียม มาตรการรองรับภัยแล้ง และอุทกภัย	เรื่องที่ ๑๑.๑ ดำเนินมาตรการ ป้องกัน “ก่อน” เกิดภัย การ ให้ความช่วยเหลือ “ระหว่าง” เกิดภัย และการแก้ไขปัญห ใน “ระยะยาว”	<p>การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม กับสถานการณ์อุทกภัยในห้วงวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตลอดจนมาตรการรองรับ สถานการณ์ภัยอุทกภัย โดยแบ่งสถานการณ์ออกเป็น ๓ ห้วง และมีพื้นที่จังหวัดได้รับ ผลกระทบ ดังนี้</p> <p>๑. ในห้วงวันที่ ๑๓ สิงหาคม - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ อิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่าน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุม บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และน้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ ๓๙ จังหวัด บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน ๔๙,๘๘๒ ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ จำนวน ๕ จังหวัด</p> <p>๒. ในห้วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ อิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ ๒๐ จังหวัด บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน ๓,๓๓๘ ครัวเรือน ปัจจุบันยังคง มีสถานการณ์ จำนวน ๑๐ จังหวัด</p> <p>๓. ในห้วงวันที่ ๒๘ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ อิทธิพลจากพายุโซนร้อนกำลังแรง “โนรู (NORU)” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางใต้เล็กน้อย เคลื่อนผ่านสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ลงทะเลจีนใต้ตอนกลาง พายุเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณ</p>	๑๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)
		<p>สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน เคลื่อนเข้าประเทศไทยบริเวณอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้มีสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัย ในพื้นที่ ๔ จังหวัด</p> <p>กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดำเนินการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของการไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเร่งตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ร่วมตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง รวมถึงประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ประชาชน เพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากกรณีกระแสไฟฟ้ารั่ว และแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยจากกรณีไฟฟ้ารั่วในช่วงที่มีฝนตกและน้ำท่วมขัง</p> <p>นอกจากนี้ ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจาก “พายุโนรู” โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์พายุโนรู รวมทั้งประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ กำชับกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย หากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ให้จัดชุดปฏิบัติการจากฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ มูลนิธิ เร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์ และให้ผู้อำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยหรือศูนย์พักพิง สำหรับจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตลอดจนพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ให้มอบหมายหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลกำหนดมาตรการในการแจ้งเตือน การปิดกั้น หรือห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่ ตลอดจนกำชับสถานประกอบการ โรงแรมในพื้นที่ชายทะเลสื่อสารให้นักท่องเที่ยวระมัดระวัง และห้ามลงเล่นน้ำในช่วงที่มีคลื่นลมแรงเด็ดขาด</p>		

